

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo Kế hoạch số 181/KH-HĐND, ngày 05/10/2022 của Thường trực HĐND huyện

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-HĐND, ngày 05/10/2022 của Thường trực HĐND huyện về giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm và các Kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm;

Qua rà soát, có 81 kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm và các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XII, trong đó: 43 kiến nghị đã trả lời, giải quyết dứt điểm tại kỳ họp và 38 kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm.

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện báo cáo việc giải quyết các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm như sau:

A. CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM TẠI BÁO CÁO SỐ 111/BC-HĐND, NGÀY 05/7/2022 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN.

I. Cử tri thị trấn Phú Túc:

1. Cử tri Tổ dân phố 2 có 02 kiến nghị:

- **Thứ nhất:** Đường Thống Nhất được đầu tư vỉa hè và trồng cây xanh. Tuy nhiên, cây xanh trồng dưới đường điện và hiện nay có nhiều cây bị chết chưa trồng thay thế. Đề nghị UBND huyện xử lý để tránh gây lãng phí.

Trả lời: Hiện nay theo quy chuẩn kỹ thuật thiết kế vỉa hè của đô thị Việt Nam, nhiều hạn mục công trình có sự “xung đột”, trong đó đặc biệt là điện và cây xanh. UBND huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cây xanh phát triển nhưng không ảnh hưởng đến an toàn đường đường điện.

Số cây xanh trồng mới trên các tuyến đường thị trấn Phú Túc, trong đó có đường Thống Nhất sẽ được trồng thay thế vào tháng 8/2022.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện nay nhà thầu đã trồng thay thế các cây bị chết trên đoạn đường Thống Nhất; đồng thời, sẽ tiếp tục trồng lại đối với những cây bị chết sau khi được trồng lại.

- **Thứ hai:** Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư hệ thống thoát nước và bóng điện chiếu sáng đường Ngô Quyền.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ xem xét cân đối các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng đường Ngô Quyền trong thời gian tới.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Do nguồn ngân sách còn hạn hẹp nên UBND huyện chưa thể giải quyết kiến nghị của cử tri trong năm 2022.

2. Cử tri Tổ dân phố 3 có kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư Công thoát nước đoạn đường Kpã Tít (từ nhà Ông bốn Thom đến nhà ông Dũng).

Trả lời: UBND huyện đã đăng ký đầu tư đường Lê Hữu Trác (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Cách Mạng nối dài) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh - Dự kiến đầu tư năm 2024-2025. Trong thời gian chờ dự án, UBND huyện đã chỉ đạo Đội Xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị thực hiện đổ đất khắc phục tạm thời để bảo đảm giao thông.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Đội Xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị đã khắc phục tạm thời để bảo đảm giao thông tuyến đường trên.

3. Cử tri Tổ dân phố 5 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm mở rộng mặt đường tại vị trí giao nhau tại ngã tư Lê Hồng Phong – Hùng Vương để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: UBND huyện đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khảo sát, lập dự án đầu tư mở rộng mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến đường Lê Hồng Phong (đoạn Hùng Vương đến suối cầu II). Dự kiến sẽ trình HĐND huyện xem xét quyết định đầu tư trong năm 2023, trong đó có tính toán đến việc mở rộng nút giao ngã tư Lê Hồng Phong – Hùng Vương.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã giao BQL dự án đầu tư xây dựng huyện lập dự án trình thẩm định và phê duyệt theo kế hoạch đầu tư công năm 2023.

4. Cử tri tổ dân Phố 7 có kiến nghị: Đề Nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, nắm lại tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cung cấp cho nhân dân. Tránh những trường hợp các hộ dân tự ý đi mua ngoài về phun cho cây mía làm ảnh hưởng đến cây mỳ.

Trả lời: UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát các cửa hàng, đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng trên địa bàn huyện. Hiện đoàn đang triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 21 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, phát hiện 09/21 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, như: Thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV; kinh doanh thuốc BVTV chung với các hàng hóa, lương thực, thực phẩm; kinh doanh thuốc BVTV đã hết hạn sử dụng,... UBND huyện đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền: 23.500.000 đồng.

4. Cử tri Tổ dân phố 8 có 05 kiến nghị:

- **Thứ nhất:** Năm 2021, ông Mai Trọng Chiến và Bà Mai Thị Tám làm thủ tục đề nghị cấp bìa đồ đối với thửa đất tại khu Gò Giữa. Tuy nhiên, thửa đất trên đã cấp bìa đồ nhằm cho người khác. Đề Nghị UBND huyện xử lý và cấp lại bìa đồ cho gia đình theo đúng quy định.

Trả lời: Hiện nay Phòng TN&MT huyện, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đang phối hợp với UBND thị trấn Phú Túc tiến hành kiểm tra, xác minh, thực hiện quy trình để thu hồi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ theo đúng quy định.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Chủ tịch UBND huyện cùng các ngành đã đi kiểm tra thực tế thửa đất trên, hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện thủ tục để giải quyết các vướng mắc liên quan đến thửa đất và thực hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ cho ông Chiến theo quy định.

- ***Thứ hai:*** Ở cầu II (gần nhà Ông Tới Ngừ), khi mưa to nước chảy về mang theo cây cối, đất cát làm ùn tắc cống thoát nước. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch khơi thông dòng chảy.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý - bảo đảm khả năng thoát nước của cống suối cầu II trong mùa mưa tới.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý, bảo đảm khả năng thoát nước liên tục của cống suối cầu II.

- ***Thứ ba:*** Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư lan can hai bên suối cầu II cho nhân dân yên tâm.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Đội Xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị khảo sát, đề xuất phương án lắp đặt lan can tại cầu II bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện nay tại suối cầu II đã lắp đặt lan can.

- ***Thứ tư:*** Lò mổ gia súc hiện nay bị xuống cấp, nước chảy không đảm bảo vệ sinh môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và sửa chữa.

Trả lời: Cơ sở hạ tầng của lò mổ được đầu tư nâng cấp năm 2017, đến nay qua kiểm tra vẫn còn sử dụng tốt. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tăng cường quản lý hoạt động lò giết mổ, khắc phục hệ thống thoát nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã chỉ đạo khắc phục tạm thời một số hạng mục đã xuống cấp, về lâu dài, UBND huyện sẽ quy hoạch và xã hội hóa lò mổ để đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định.

5. Cử tri tổ dân phố 10 có 03 ý kiến:

- ***Thứ nhất:*** Đề Nghị UBND Huyện đầu tư mở rộng thoát nước hai bên tuyến đường Nguyễn Viết Xuân để bảo trì và đảm bảo thoát nước.

Trả lời: Do ngân sách hạn hẹp, một số tuyến đường nội thị chỉ đầu tư hoàn thiện mặt đường, chưa xây dựng hệ thống thoát nước dọc. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ xem xét cân đối các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước trong thời gian tới.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Do nguồn ngân sách còn hạn hẹp, UBND huyện chưa thể giải quyết trong năm 2022.

- ***Thứ hai:*** Hiện nay trên địa bàn huyện có một số trường hợp bị bệnh thần kinh, tâm thần đi lang thang trên các tuyến đường rất nguy hiểm cho những người dân khi tham gia giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan, cảnh quan đô thị. Đề

huyện quan tâm vận dụng các quy định đưa các đối tượng này vào trung tâm để nuôi dưỡng theo đúng quy định.

Trả lời: Qua kiểm tra, rà soát các trường hợp người bị tâm thần trên địa bàn đều có nơi cư trú, có gia đình, được người thân chăm sóc, nuôi dưỡng, không đủ điều kiện để đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với Tỉnh, Trung ương xem xét điều chỉnh quy định về điều kiện để đưa các đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã có kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tại các Hội nghị, đề xuất trong các văn bản của cơ quan chuyên môn.

- ***Thứ ba:*** Năm 1996 gia đình Ông Nguyễn Văn Tuấn có thửa đất 01 ha tại cánh đồng cầu 2; đến năm 2016, gia đình đã làm thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 56 bản đồ số 18. Năm 2018, Phòng Tài Nguyên & môi trường huyện Krông Pa đã thu hồi GCN QSDĐ của gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa cấp lại. Đề Nghị UBND huyện xem xét cấp lại GCN QSDĐ cho gia đình.

Trả lời: Đề nghị ông liên hệ UBND thị trấn Phú Túc để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện, UBND thị trấn Phú Túc cùng với đại diện hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đo đạc, xác định ranh giới thửa đất; hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ theo quy định.

II. Cử tri xã IaRmok:

1. Cử tri: Ksor Pút (Ama Khơ) Buôn Bả Nga: Đề nghị UBND huyện đầu tư làm đường vào khu sản xuất từ rẫy Ksor Mrót đến rẫy Oi Trót để bà con vận chuyển hàng nông sản thuận tiện hơn.

Trả lời: Tuyến đường nội đồng theo kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư từ nguồn vốn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, dự kiến sẽ trình HĐND huyện xem xét quyết định đầu tư trong năm 2023.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-HĐND, ngày 31/8/2022 về đầu tư Dự án đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bả-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha) xã IaRmok; thời gian thực hiện dự án trong năm 2023.

2. Cử tri: Ksor Phương (AmaH'Dung) Buôn Bả Nga: Đề nghị UBND huyện tu sửa kênh KN4 -hồ Ia Dreh (đoạn từ rẫy Ôi Ô đến rẫy của Ma Trái) - do hư hỏng nước tràn ra ngoài làm bà con không có nước để lấy.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện có kế hoạch tu sửa trong năm 2022.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện có kế hoạch tu sửa trong năm 2022; tuy nhiên đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

III. Cử tri xã Krông Năng:

Cử tri Ksor Dury – Buôn Ji kiến nghị: *Hiện nay tình trạng các loại phân bón cho cây trồng giá rất cao nhưng chất lượng rất kém. Thuốc bảo vệ thực vật dân mua về phun trừ cỏ không chết mà còn lên nhiều cỏ và tươi tốt thêm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của các mặt hàng nêu trên, đồng thời xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm.*

Trả lời UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cửa hàng, đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng trên địa bàn huyện (tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 21/6/2022). Hiện, đoàn đang triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 21 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, phát hiện 09/21 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính; UBND huyện đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền: 23.500.000 đồng.

IV. Cử tri xã Ia Rsai:

1. Cử tri Hiao Thuyên, buôn Ea kia: *Diện tích đất nhân dân đang ở buôn Chư Jú (Buôn Sai cũ) và buôn Ea Kia đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để nhân dân lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đề xuất ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.*

Trả lời: UBND huyện đã kiến nghị với UBND tỉnh, Sở NN&PTNN tỉnh (tại văn bản số 34/BC-UBND ngày 20/01/2022) đưa diện tích đất này ra khỏi lâm phần của BQL RPH IaRsai, để có cơ sở cấp Giấy CNQSD đất cho người dân. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa có ý kiến.

UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã kiến nghị với UBND tỉnh, Sở NN&PTNN tỉnh, Sở Tài nguyên & MT tỉnh (tại văn bản số 461/BC-UBND ngày 12/10/2022) đưa diện tích đất này ra khỏi lâm phần của BQL RPH IaRsai, để có cơ sở cấp Giấy CNQSD đất cho người dân. Hiện các Sở các tiến hành kiểm tra hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét.

2. Cử tri Phạm Phú Đức – buôn Ea Nan: *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo bàn giao khu quy hoạch tái định cư buôn H'Lang xã Chư Rcăm (Buôn Ia Nan xã Ia Rsai hiện nay) cho xã Ia Rsai quản lý vì hiện nay có một số hộ dân buôn Du – xã Chư Rcăm vào tự ý phát dọn, dựng nhà trên diện tích nói trên.*

Trả lời: Trước mắt đề nghị UBND 2 xã IaRsai, Chư Rcăm phối hợp xử lý hành vi vi phạm pháp luật về chiếm dụng đất công. Về vấn đề bàn giao quản lý, UBND huyện sẽ xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND 2 xã Ia Rсай, Chư Rсай phối hợp xử lý hành vi vi phạm pháp luật về chiếm dụng đất công theo quy định.

3. Cử tri R' ô Tông - buôn Ekia: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, khảo sát và đầu tư hệ thống thoát nước dọc tuyến đường liên xã, đoạn từ nhà ông Rah Lan Phan buôn Chư Jú ra suối Ia Rсай. Vì khu vực này, mỗi khi mưa là nước bị ú đọng, gây ngập lụt nhà dân.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế, vị trí kiến nghị của cử tri được đầu tư nền mặt đường đất đắp không bố trí xây dựng hệ thống mương thoát nước. Trên tuyến một số hộ dân nằm ở vị trí trũng, thấp nên khi mưa gây ngập úng. Trước mắt đề nghị bà con tự khắc phục, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị khảo sát, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

4. Cử tri xã Ia Rсай có 02 kiến nghị:

- ***Thứ nhất:*** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo để mở rộng khúc cua đầu dốc buôn H' Yú xuống cầu treo, vì khúc cua này rất hẹp, mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trả lời: Ghi nhận kiến nghị cử tri. Đề nghị UBND xã Ia Rсай tổ chức vận động người dân hiến đất để mở rộng mặt đường tại khúc cua, bảo đảm tầm nhìn cho phương tiện qua lại. Hoặc đề xuất phương án xử lý phù hợp – trình UBND huyện quyết định (nếu vượt thẩm quyền).

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện tại UBND xã đã vận động, các hộ gia đình thống nhất giải tỏa mặt bằng để mở rộng khúc cua. Sau khi giải phóng mặt bằng, UBND huyện sẽ đầu tư bê-tông mở rộng mặt đường tại vị trí trên.

- ***Thứ hai:*** Tuyến đường liên xã Chư Rсай – Ia Rсай được đầu tư trị giá trên 30 tỷ đồng, mới nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng đường đã bị gãy, nứt, lún, trám vá...; Hai bên lề đơn vị thi công múc đất tại chỗ để đắp, sau những trận mưa đã bị trôi, lở... Nhân dân rất bức xúc và cho rằng đơn vị thi công đã gian lận đất đắp lề; chất lượng bê tông nhiều vị trí không bảo đảm nên đường bị gãy, nứt, lún...lãng phí ngân sách của nhà nước. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra và có biện pháp xử lý.

Trả lời: Hiện nay công trình còn đang trong thời gian bảo hành. Tuy nhiên, UBND huyện sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Chủ tịch UBND huyện cùng các ngành đã phối hợp với Bí thư Đảng ủy – Lãnh đạo UBND xã Ia Rсай đi kiểm tra trực tiếp công trình cử tri kiến nghị. Kết quả kiểm tra cho thấy nội dung phản ánh kiến nghị của cử tri là không đúng với thực tế.

V. Cử tri xã Ia Dreh:

Cử tri Ama Vinh (Buôn Kơ Jing): xã Ia Dreh tuy mang danh nghĩa có lòng hồ Ia Dreh, nhưng trên thực tế hoàn toàn diện tích đất canh tác là của xã Ia Rmok. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đến nhân dân xã Ia Dreh, đặt trạm bơm hoặc kéo đường điện vào khu sản xuất tập trung cho nhân dân tự khoan giếng, bơm nước sản xuất, làm lúa nước 2 vụ.

Trả lời: Vấn đề cử tri kiến nghị, nhiều năm qua Huyện – xã rất quan tâm tìm kiếm nhiều phương án, giải pháp để sao có nước phục vụ sản xuất cho người dân xã Ia Rmoh. Tuy nhiên, đến nay mọi phương án đều không khả thi.

Hiện nay, UBND huyện đã đăng ký Dự án “Corona Tây Nguyên”, cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia - đầu tư xây dựng các đường điện hạ thế vào khu vực sản xuất tập trung để người dân bơm nước phục vụ sản xuất. Khi dự án được phê duyệt sẽ triển khai thực hiện.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện tại Dự án trên chưa được phê duyệt, nên chưa triển khai thực hiện.

VI. Cử tri xã Chư Ngọc:

Cử tri ông Ksor Suýt, Buôn sai kiến nghị: Năm 2017, UBND huyện có chương trình đo đạc cấp GCNQSDĐ tập trung miễn phí cho dân, vị trí cấp tại khu vực núi Chư Ung thuộc buôn sai và buôn H'Múc, đến khi hoàn thành chương trình này còn thiếu 05 hộ gia đình chưa được cấp giấy. Đề nghị UBND huyện cấp bổ sung GCNQSDĐ cho các hộ còn lại.

Trả lời: Theo rà soát năm 2017, tại khu vực núi Chư Ung có 110 hộ, UBND huyện đã cấp GCNQSDĐ đất cho 97 hộ; còn 13 hộ chưa được cấp GCNQSDĐ. Lý do: tại thời điểm CGCNQSDĐ tập trung hồ sơ có sai sót thông tin, không đủ điều kiện để cấp giấy. Đề nghị 13 hộ gia đình trên liên hệ với UBND xã Chư Ngọc để được hướng dẫn cấp GCNQSDĐ đất theo đúng quy định.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện tại, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện đã phối hợp với UBND xã Chư Ngọc tiến hành rà soát, kiểm tra và hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ theo quy định.

V. Cử tri xã Chư Răm:

Cử tri Bùi Ngọc Cường, Thôn Mới kiến nghị: Hiện nay hàng nhái, hàng giả tràn lan, nhất là đối với những người mua bán, kinh doanh lưu động làm ảnh hưởng đến những hộ kinh doanh cố định có đăng ký kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền huyện kiểm tra xử lý thường xuyên để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và hộ kinh doanh chính đáng.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ có văn bản đề nghị Đội quản lý thị trường số 5 tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã có văn bản đề nghị Đội Quản lý thị trường số 5 tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

VI. Cử tri xã Chư Gu:

Cử tri Ksor H' Nhor, đại diện cho 10 hộ gia đình ở Buôn Chư Yút kiến nghị: Đoạn kênh từ rẫy Ama H' Liu đến cuối kênh Oi Xuyên có một đoạn kênh làm bằng ống sắt (tại ruộng Ama Tâm) đã bị vỡ, người dân không lấy nước để sản xuất. Đề nghị UBND huyện có biện pháp khắc phục.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận kiến nghị cử tri và sẽ có văn bản yêu cầu Chi nhánh thủy lợi Krông Pa kiểm tra khắc phục.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện nay Chi nhánh thủy lợi Krông Pa đã khắc phục hơn 30 điểm bị vỡ, trong đó có đoạn rẫy mà cử tri kiến nghị.

VII. Cử tri xã IaMlah:

Cử tri Nay H'Chu ở Buôn Dù kiến nghị: Ở buôn Dù đã có hệ thống nước sinh hoạt nhưng lúc có nước, lúc không; có chỗ không có giọt nào. Đề nghị lên trạm nước sinh hoạt điều tiết nước đều đặn để người dân có nước sinh hoạt.

Trả lời: Ngày 14/6/2022, Trạm nước phối hợp cùng UBND xã IaMlah đi kiểm tra thì phát hiện 11 van của 11 hộ dân dùng nước bị hư hỏng. Trạm nước sẽ sửa chữa khắc phục trong thời gian tới.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện tại Trạm nước sinh hoạt huyện đã sửa chữa, khắc phục xong.

B. CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT HOẶC GIẢI QUYẾT CHƯA ĐÚT ĐIỂM TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 122/NQ-HĐND, NGÀY 15/7/2022 CỦA HĐND HUYỆN.

I. Cử tri thị trấn Phú Túc:

1. Cử tri TDP 5 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hoàn thiện nắp đan đường KpăKlong (khu vào sân vận động), hiện nay rất dễ xảy ra tai nạn cho trẻ em.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Do nguồn ngân sách còn hạn hẹp, UBND huyện chưa thể giải quyết kiến nghị của cử tri trong năm 2022.

2. Cử tri 10 Tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư đầu nối đường ống nước sinh hoạt một số đoạn đường trên địa bàn Thị trấn Phú Túc, cụ thể (Có danh sách 54 đoạn, tuyến trên toàn Thị trấn).

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Đề nghị các hộ dân có nhu cầu sử dụng nước liên hệ với Trạm nước sinh hoạt huyện, để khảo sát đầu tư mở rộng, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

II. Cử tri xã Ia Rsor:

Cử tri Phạm Văn Việt, Thôn Huy Hoàng, xã IaRsor có 02 kiến nghị:

Thứ nhất: Mong Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phương tiện về khơi thông cống rãnh tuyến quốc lộ 25 và đường Đông Trường Sơn thuộc

địa phận xã IaRsuom; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước còn lại trên tuyến Quốc lộ 25 và đường Đông Trường Sơn thuộc địa phận xã IaRsuom.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Về khơi thông cống rãnh, năm 2021 - UBND huyện đã kiến nghị Hạt quản lý đường bộ tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước khu vực ngã baIaRsuom(*Quốc lộ 25 và Trường Sơn Đông*) nên cơ bản giải quyết thoát nước khu vực này.

Về đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước các vị trí còn lại: UBND huyện ghi nhận và sẽ tiếp tục kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

Thứ hai: Việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra (nếu có) đề nghị Nhà nước thực hiện sớm, kịp thời để nhân dân ổn định sản xuất.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hằng năm UBND huyện đều tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện để đề nghị tỉnh hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ là từ cấp tỉnh và Trung ương. UBND huyện sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị để sớm hỗ trợ cho bà con.

III. Cử tri xã Uar:

1. Cử tri Nguyễn Hữu Sinh, Thôn Thanh Bình, xã Uar kiến nghị: Đập dâng và hệ thống kênh mương xã Uar được Nhà nước xây dựng từ năm 1990. Đến nay thời gian đã lâu không còn phù hợp, do đập thấp và cát bồi lấp không chứa được nước nữa; hệ thống kênh chính bị cát bồi lấp, không đủ nước tưới cho cánh đồng, thậm chí nhiều diện tích lúa bị cháy gây thiệt hại cho bà con. Đề nghị các cơ quan chức năng khảo sát để đầu tư.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã báo cáo và đăng ký vốn để sửa chữa, nâng cấp đập dâng và toàn bộ hệ thống kênh chính của đập dâng Uar.

2. Cử tri Nguyễn Đức Sông thôn An Bình, xã Uar kiến nghị: Tại thôn An Bình, xã Uar có 01 hộ xây nhà yếm trong khu dân cư. Trong thời gian xây dựng, UBND xã đã lập biên bản yêu cầu gia đình ngừng việc xây dựng. Nhưng gia đình vẫn xây dựng, UBND xã Uar đã gửi biên bản và báo cáo về cho UBND huyện, phòng TN&MT, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện ngày 25/5/2021, nhưng đến nay nhà yếm vẫn hoạt động bình thường. Vậy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sớm xử lý theo tinh thần Nghị quyết 127 của HĐND tỉnh.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND xã Uar đã xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng theo quy định. Đề nghị UBND xã tiếp tục kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện khắc phục hậu quả của hộ gia đình.

IV. Cử tri xã Ia Rsai:

1. Cử tri Nguyễn Thị Ngoan, Chủ tịch Hội phụ nữ xã IaRsai, kiến nghị: Hiện nay công trình đường bê tông liên xã đang thi công, một số đoạn mức lầy đất hai bên để đắp lề, tạo nên các hố chứa nước, dễ gây ra sạt lở lề đường, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Đề nghị cấp trên xem xét, vì bà con nhân dân đang bức xúc.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện tại đơn vị thi công đã khắc phục theo các nội dung kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri Ksor Tư Lía, buôn Pan, xã IaRsai kiến nghị: Dự án quy hoạch di dân vùng sạt lở 4 buôn xã IaRsai đã thực hiện từ năm 2012, đến năm 2017, 2018 đã cấp đất cho dân. Nhưng hiện nay diện tích đất trong vùng quy hoạch vẫn còn, nhưng xã và buôn không thể quản lý được, đã có trường hợp lấn chiếm. Lý do là chưa bàn giao ngoài thực địa, chỉ bàn giao trên bản đồ. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức bàn giao cụ thể ngoài thực địa, cắm mốc cụ thể để xã và buôn dễ quản lý.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã sắp xếp lịch làm việc với UBND xã IaRsai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tháng 12/2022 để giải quyết nội dung kiến nghị trên.

V. Cử tri xã Chư Ngọc:

1. Cử tri buôn Blang (Rơ Ô Blin; Rơ Ô Phối, Ksor H'Kek), xã Chư Ngọc có 02 kiến nghị:

Thứ nhất: Bãi rác thị trấn Phú Túc nằm sát khu dân cư buôn Blang xã Chư Ngọc (cách khoảng 300m). Vào ban đêm và rạng sáng rác đốt khói mù mịt, bay mùi hôi, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Đề nghị UBND huyện xem xét, xử lý hoặc di dời bãi rác xa khu dân cư.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã chỉ đạo xử lý rác theo hình thức chôn lấp (không đốt) và phun hóa chất xử lý mùi hôi. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, đề xuất quy hoạch vị trí bãi rác mới để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện.

Thứ hai: Đề nghị nhà nước sớm đầu tư mương thoát nước từ Trường tiểu học buôn Blang đến nhà ông Rơ Ô Phúc - vì khi mưa nước chảy tràn qua mặt đường ảnh hưởng đến nhà dân ở phía đường bên trái.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đã có kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để xem xét, khắc phục.

2. Cử tri buôn Djrét, xã Chư Ngọc (Ksor Thung, Nay Sú) kiến nghị: Đề nghị nhà nước đầu tư cầu tràn (suối) Tloah và đường vào khu sản xuất phía sau Buôn Djrét.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Hiện tại, Dự án chưa được phê duyệt nên chưa triển khai đầu tư.

VI. Cử tri xã Ia Mlah:

1. Cử tri Phạm Ngọc Phương (buôn Chính Hòa, xã IaMlah), kiến nghị: Công qua suối IaRoi thiết kế không phù hợp với dòng chảy, vào mùa mưa lưu lượng nước lớn, miệng công nhỏ, gây ngập úng, xói lở hai bên bờ ảnh hưởng đến nhà cửa, hoa màu, đời sống người dân, đề nghị cấp trên xem xét mở rộng cho phù hợp.

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: UBND huyện đang triển khai thi công khắc phục vị trí sạt lở, sẽ hoàn thành trong tháng 12/2022.

2. Cử tri KsorDjurot (buôn Chính Hòa, xã IaMlah), kiến nghị: Đề nghị cấp có thẩm quyền khảo sát, làm cầu qua kênh chính đoạn rẫyAMA Hoa để tạo điều kiện cho nhân dân vận chuyển nông sản khi vào mùa thu hoạch.


Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện tại: Vị trí cử tri kiến nghị nằm ở giữa 02 cầu qua kênh chính đã được đầu tư, không có trục đường giao thông đi qua. Vì vậy đề nghị người dân sử dụng 02 cầu qua kênh chính để vận chuyển nông sản.

Trên đây là kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo Kế hoạch số 181/KH-HĐND, ngày 05/10/2022 của Thường trực HĐND huyện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Ban HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;
- CVP, các PCVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Thảo